

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

### ETE - หุ้นห้องวี

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาที่ไป...** อาจจะต้องแปลความหมายกันเล็กน้อยนะครับ ซึ่งไม่ได้หมายถึง ห้อง VIP.

หรือห้องของคนชื่อ วี อะไรหอกนะครับ เรื่องนี้เคยกล่าวไว้บ่อยเช่นกัน ซึ่งห้องคำ หรือตามภาษาชาวบ้าน เขาใช้เรียกหุ้นที่ติดเครื่องหมาย t (ไม่ว่าจะ t ระดับไหน) หรือหุ้นสำหรับคนที่ต้องมีเงินจริง ๆ ในบัญชีเทรด หรือต้องวางเงินเต็มจำนวนที่จะซื้อหุ้นตามที่ต้องการ เรียกว่าหุ้นสำหรับคนมีตังค์ ซึ่งคนมีตังค์ แล้วจะซื้อหุ้น ได้จำนวนมาก ๆ ก็ต้องคนที่นั่งในห้อง VIP. เสียส่วนใหญ่กระมัง... ถ้ารายย่อยมีตังค์ ก็ซื้อได้ แต่อาจไม่มีผล ที่จะทำให้ราคาขยับขึ้นแรงในวันได้กระมัง... เอาเป็นว่า กล่าวไว้แค่นี้ถึงที่มาที่ไปของฉายาหุ้นแบบนี้ เดียวจะ เข้าเนื้อเอาเปล่า ๆ ... วนกลับมาที่ตลาด หรือ SET Index ล็กหน่อยดีกว่า ไม่ได้กล่าวถึงมาหลายวัน เพราะหุ้น ในตลาดอาเซียน ก็มักจะไม่ค่อยจะเกี่ยวกับตลาดมากนัก ตลาดดีหรือไม่ดี หุ้นเล็ก ๆ กลาง ๆ ก็ยังอาจจะมีพลัง ที่จะวิ่งขึ้นได้ (บางตัวนะครับ ไม่ใช่ทุกตัว)... สำหรับแนวโน้มของตลาด ก็เห็นอาการที่ขึ้นมาจาก 1530 +/- ยังคงดูดีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะเนี่ย แม้จะเกรง ๆ ว่า แนวต้าน 1570-1575 น่าจะเจอแรงขายอีกก็เป็นได้ แต่ด้วยรูปแบบของสัญญาณระยะสั้น เหมือนยังกับว่า จะต้องลองทดสอบแนวต้านที่ว่ากันสักตั้ง การจะเลย หรือผ่านระดับ 1570-1575 เพื่อทดสอบ 1580 ก็ใช้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ แต่ก็นั่นแหละครับ เหนือเมฆคง ต้องตามดู เส้น 3 เซียน ว่าจะบ่งชี้กลับมาเป็นทิศทางขาขึ้นจริงได้หรือไม่ ซึ่งตอนนี้ น้ำหนักของเส้นที่ว่านี้ ยังเห็นเป็นน้ำหนักทางลงเป็นต่ออยู่ ถ้าพลิกมาต่ำกว่า 1560 อีกที นั่นแหละ แปลว่า ไปไม่ไหวแล้วจริง ๆ

**ดูตามเกม...** แม้จะติดอยู่ในกลุ่มเครื่องหมาย t1 แต่ก็ยังคงเห็นอาการที่ เล่นยกขวา หรือ เคาะขวาแบบหมดช่อง แถมมีเหลือค้ำฝั่งซ้ายไว้ด้วย... แม้จะเงินไม่มาก แต่ก็บ่งชี้ว่า มีคนใหญ่ ๆ เข้ามาเล่น

**แนวรับ** : ... 4.10-4.00 ยังน่าสนใจ ไม่หลุด 3.90 ลงมาก่อน ก็เป็นอันใช้ได้  
**เป้าหมาย** : ... เก่งกำไรระยะสั้น หวัง 4.3-4.4 ได้ หรือ อาจจะมีถึง 4.50 เลยก็ได้

Price Chart...(ETE)



ความเห็น ..... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น ETE...** มองตามภาพนั้นแล้วนั้น การขึ้น หากจะมีตามที่กล่าวไว้ น่าจะมีการทดสอบ 4.3-4.4 หรือ อาจถึง 4.50 ได้นั่น ถ้าหากเกิดขึ้นตามที่คาดนี้ได้ อาจจะต้องมองโอกาส หรือ แนวโน้มที่ไปได้ไกลๆ กว่า ที่กล่าวมานั้นเมื่อไว้ด้วย เพราะด้วยรูปแบบของการขึ้น ที่ว่าไปแล้ว จะขึ้นมาจากระดับพื้นที่ Bottom เดิม ก็ว่าได้ ดังนั้น หากเห็นการยืนระดับ 4.50 ได้มันคง แนวโน้มในระยะกลางๆ อาจจะเป็นไปได้ที่จะทำรูปแบบ ที่เป็นตัว B ได้ต่อไป... ดูสัญญาณของ Indicator แล้วนั้น ยังไม่ส่งสัญญาณว่าจะเข้าเซตซื้ออีกแต่อย่างใด ดังนั้น ราคาในระดับแถวๆ นี้ หรือ ไม่ต่ำกว่า 3.90 เสียก่อนนั้น เหนือเมฆว่า ยังน่าเก็บเก็งกำไร และลุ้นไปไกลก็ได้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำแก่การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน